

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๘๐๙



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือกรณีการขอทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๓๔/๑๘๕๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมป่าไม่ว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการอนุญาตเป็นประจำปี พบว่า ในการอนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์มีปัญหาอุปสรรคอยู่บางประการโดยหนึ่งในปัญหาที่พบ คือ เมื่อองค์กรปกครองท้องถิ่นได้รับอนุมัติงบประมาณและมีความพร้อมที่จะเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่เขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบแต่เนื่องจากมีต้นไม้หวงห้ามกีดขวางเป็นอุปสรรคการก่อสร้าง จึงไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ในทันทีด้วยเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์ส่วนใหญ่มีไม้ในพื้นที่ได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งยังคงมีสถานะเป็น “ป่า” ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ การตัดต้นไม้หวงห้ามที่เกิดขึ้นกีดขวางเป็นอุปสรรคการก่อสร้างจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจึงสามารถกระทำการได้ โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นจะมีการแจ้งเป็นหนังสือไปยังหน่วยงานของกรมป่าไม้ในเขตท้องที่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจ อย่างไรก็ตามการแจ้งเป็นหนังสือดังกล่าวส่วนใหญ่แจ้งมาในเวลากระชั้นชิด แต่การสำรวจไม่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ ทำให้การตัดต้นไม้หวงห้ามที่เป็นอุปสรรคการก่อสร้าง จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนงานและงบประมาณที่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่วางไว้ ส่งผลให้การลักลอบทำไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ กรมป่าไม้พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงได้ตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้ ตลอดจนถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติและกฎหมายที่กำหนด เมื่อองค์กรปกครองท้องถิ่นมีแผนงานที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงทางหลวงหรือทางสาธารณประโยชน์ในอนาคต จึงขอความร่วมมือได้โปรดมีหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนตามนัยหนังสือกรมป่าไม้ แจ้งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่หรือศูนย์ป่าไม้ท้องที่ที่อยู่ในกำกับดูแลของกรมป่าไม้ เพื่อขอความอนุเคราะห์สำรวจต้นไม้ในเขตทางหลวงล่วงหน้าอย่างน้อย ๙๐ วัน ก่อนเข้าดำเนินการ ทั้งนี้ หากองค์กรปกครองท้องถิ่นได้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนถูกต้องแล้วเป็นเวลาเกินกว่า ๖๐ วัน แต่ยังมีได้มีการดำเนินการสำรวจไม้หรือดำเนินการออกใบอนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวงหรือทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าว ขอให้องค์กรปกครองท้องถิ่นแจ้งกรมป่าไม้ทราบโดยตรงเป็นกรณี ๆ ไปเพื่อที่กรมป่าไม้จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเร่งรัดให้มีการออกใบอนุญาตจะได้ทำไม้ออกทันตามแผนงานที่กำหนดต่อไป

/กรมส่งเสริม ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึ่งขอความร่วมมือจังหวัดเผยแพร่แนวทางขอความร่วมมือ
กรณีการขอทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์ให้องค์การปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nsdivision.dla@gmail.com

ผู้ประสานงาน นายพีรวิทย์ พงศ์สุรชีวิน โทร. ๐๘๑-๔๐๓-๕๖๘๓